

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เคาะเยียวยาประมง ให้สินเชือ-อาชีพใหม่
๒. เสริมเชียวเล็บนายทะเลเบียนปราบทุจริตในสหกรณ์
๓. ตั้งรับหนี้เกษตรกรย้อนกลับ
๔. อวนรุนร้องรัฐทบทวน-เยียวยา
๕. ประมงสุราษฎร์ร้องคสช.ขอออกเรือ
๖. บังคับคดีเร่งช่วยเหลือหนี้เกษตรกร
๗. ผู้เลี้ยงปลาน้ำซีเปิดตลาดขายเอง
๘. กรมประมงสร้างความร่วมมือต่างประเทศแก้ปัญหาIUU
๙. รือพ.ร.บ.อ้อย/น้ำตาลใหม่
๑๐. ส่งแผนรัฐบาลอุ้มชาวประมง

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์  
บ้านเมือง  
ฐานเศรษฐกิจ  
มติชน  
มติชน  
คมชัดลึก  
ข่าวสด  
บ้านเมือง  
ฐานเศรษฐกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*

## เคาะैयाวยา'ประมง' ให้สินเชื่อ-อาชีพใหม่

**เกษตรกร เคาะมาตรการ  
ช่วยเรือประมง พร้อมเสนอร่าง  
พ.ร.บ.ฉบับใหม่ต่อ ครม.เร็วๆ นี้**

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรม  
ประมงได้รวบรวมมาตรการช่วย  
เหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ  
จากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ เพื่อ  
แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  
แล้วเสร็จ และได้นำเสนอต่อนาย  
ปิดิพงศ์ ฟิงบุญ ณ ออยุธยา รมว.  
เกษตรกร เพื่อเสนอต่อคณะทำงาน  
รวบรวมความช่วยเหลือชาวประมง  
ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง  
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  
เป็นประธานต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาผู้ที่ได้รับ  
ผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มแรก คือ เรือประมงอวนรุนที่ถูก

ต้องตามกฎหมายจำนวน 332 ลำ มี  
2 แนวทางการช่วยเหลือ คือ การปรับ  
เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือการ  
ประสานกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง  
ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) สนับสนุน  
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 4% เพื่อ  
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ กลุ่มที่ 2 เรือที่  
ครอบครองเครื่องมือผิดกฎหมายจะ  
รับฟังความเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง  
บรรเทาผลกระทบต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำ  
ร่าง พ.ร.บ.การประมง แก้ไขเพิ่ม  
เต็ม พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จะเสนอคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้  
และวันที่ 17 ส.ค. จะลงนามเพื่อ  
เชื่อมโยงข้อมูลเรือและแรงงาน  
ประมงกับหลายหน่วยงาน

**เสริมเชื่อเลือกทะเบียนรถจิวคิดในสภกรณ์**

กรมตรวจบัญชี สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีด้านกฎหมายสภกรณ์ให้วังทักษะบุคลากร-เสริมเชื่อเลือกทะเบียนสภกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสภกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านแนวทางวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายและการใช้อำนาจของนายทะเบียนสภกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้จึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภกรณ์ แก่สำนักงานตรวจบัญชีสภกรณ์ทั่วประเทศขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงาน และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่สภกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสภกรณ์หลายแห่งมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำที่นายทะเบียนสภกรณ์กำหนด

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิก ขบวนการสภกรณ์ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยปัญหาหลักเกิดขึ้นจาก ๒ ลักษณะ คือ ปัญหาการทุจริตเกิดจากสภกรณ์ โดยการนำเงินของสภกรณ์ไปดำเนินการในธุรกรรมที่มีใช้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อบังคับของสภกรณ์ เมื่อผู้สอบบัญชีหรือผู้ปฏิบัติงานตรวจพบต้องนำเสนอเรื่องให้รองนายทะเบียนสภกรณ์ใช้อำนาจสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสภกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีและผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของนายทะเบียนสภกรณ์การวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเขียนหนังสือสั่งการ และการเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมแก่สภกรณ์

# ตั้งรับหนี้เกษตรกรย้อนกลับ

## ธ.ก.ส.เดินหน้ามาตรการแก้ไข/ชงเยียวยา 1,113 บาทต่อไร่

ธ.ก.ส.ยอมรับสถานการณ์เกษตรกรยังน่าห่วง ตั้งทีมสำรวจพื้นที่  
คาดฝนแล้ง-น้ำท่วมกระทบเพาะปลูกเสียหายไม่เกิน 1 ล้านไร่ เตรียมเสนอ  
แผนจ่ายเยียวยาไร่ละ 1,113 บาท คาดใช้งบไม่เกิน 1 พันล้านบาท พร้อม  
รับลูกเดินหน้ามาตรการแก้หนี้เกษตรกรทั้งใน-นอกระบบ หลังพบตัวเลข  
9.2 หมื่นครัวเรือนเสี่ยงถูกยึดที่ดินทำกิน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคาร  
ค่อนข้างเป็นห่วงกับแนวโน้มของเกษตรกร  
ที่จะก่อหนี้ในอนาคต ซึ่งเป็นผลจากราคา  
สินค้าเกษตรและสภาพอากาศที่ทำให้ไม่  
สามารถเพาะปลูกได้ จึงได้สั่งการให้เจ้า  
หน้าที่ประจำสาขาเร่งติดตามสถานการณ์  
เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว  
อย่างไรก็ตาม ทั้งภาวะน้ำท่วมและภัยแล้ง  
แม้จะคลี่คลายลงในหลายพื้นที่แต่แน่นอน  
ว่าจะต้องมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย  
เบื้องต้นทีมสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียม  
จ่ายชดเชยให้แก่เกษตรกรแล้วในพื้นที่  
ที่ทำการเพาะปลูก 4 ล้านไร่ คาดว่าจะมี  
พื้นที่เสียหายไม่เกิน 25% หรือราว 8 แสน  
ถึง 1 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใน 20 จังหวัด  
พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

ส่วนกระบวนการจ่ายชดเชยความ  
เสียหายให้แก่เกษตรกรนั้น หลังจากกรม  
บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย จะต้อง  
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว กระบวนการ  
ต่อไปคือ การเข้าสู่คณะกรรมการกลั่น  
กรองระดับจังหวัด โดยกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์จะเป็นฝ่ายเพื่อเสนอขอมติ  
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการอนุมัติงบประมาณ  
สำหรับจ่ายชดเชยค่าเสียหาย  
โดยขั้นท้ายสุด ธ.ก.ส. จะเป็นหน่วยงาน  
ในการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว โดยจ่ายใน  
อัตราไร่ละ 1,113 บาทต่อไร่ หรือคาดว่า  
จะใช้งบประมาณไม่เกิน 1 พันล้านบาท

สำหรับมาตรการที่ธนาคาร ธ.ก.ส.  
กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือมาตรการ  
แก้ไขหนี้ของเกษตรกร ตามมติคณะ  
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่  
ต้องการให้เข้าไปแก้ไขทั้งหนี้ในและนอกระบบ  
โดยอยู่ภายใต้นโยบายขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในภาค  
การเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. เสนอแผน  
ในการช่วยเหลือลูกค้า เป้าหมายหนี้

เกษตรกรคิดเป็นวงเงิน 8.18 แสนล้านบาท โดย 1.16 แสนล้านบาทสามารถ  
แก้ไขหนี้ได้แล้ว ผ่านกระบวนการปรับ  
โครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้

อย่างไรก็ดี ยังพบอีกว่ายังมี  
เกษตรกรอีกไม่น้อยที่นำที่ดินไปติดขาย  
ฝาก จำนอง หรือเข้าเป็นหลักทรัพย์ค้ำ  
ประกันกับสถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบ โดยพบว่า 1.6 ล้านราย มีการกู้ทั้ง  
ในและนอกระบบโดยใช้ที่ดินเป็นหลัก  
ทรัพย์ค้ำประกัน แยกออกเป็นในระบบ  
1.4 ล้านราย มูลหนี้ 3.88 แสนล้านบาท  
และนอกระบบ 1.49 แสนราย มูลหนี้ 2.16  
หมื่นล้านบาท โดย 9.2 หมื่นราย วงเงิน  
มูลหนี้กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เป็นกลุ่ม  
เสี่ยงสูงที่จะถูกยึดที่ดินเป็นกลุ่มแรกๆ

นายลักษณ์กล่าวอีกว่าสำหรับ  
กระบวนการช่วยเหลือหนี้ คาดการณ์ว่า  
จำนวน 1.4 ล้านรายจะเป็นลูกค้าของ  
ธนาคาร ธ.ก.ส. โดยจะดูจากเลขบัญชี 13  
หลักในฐานะข้อมูลของธนาคาร ขณะ  
เดียวกันจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะว่า  
เป็นหนี้ปกติ สามารถดำเนินการชำระหนี้  
คืนได้หรือไม่ หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีความ  
สามารถในการชำระหนี้คืน รวมถึงเร่ง  
กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลา  
ชำระหนี้เสียใหม่ โดยคาดว่า 1-2 สัปดาห์  
จากนี้ไปจะทราบผลสถานะหนี้ที่แท้จริง  
และจะขยายผลไปสู่การให้ความช่วยเหลือ  
ได้ถูกต้อง

"ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้  
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ  
ผู้ยากจน (อชก.) ตั้งแต่ระดับอำเภอและ  
จังหวัดในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือกระ  
บวนการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ  
ใน 9.2 หมื่นรายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ  
ยึดที่ดินทำกิน ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการ  
ประนอมหนี้เสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการ  
อำนวยสินเชื่อ กรณีที่เป็นหนี้ในระบบจะ  
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 1.5

## > โครงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ ธ.ก.ส.

หน่วย : บาท

โครงการ	ลูกค้า		ผลดำเนินงาน		
	ราย	เงิน	ราย	เงิน	%
ปลดหนี้	28,000	4,000	4,464	217	15.94
ปรับโครงสร้างหนี้	340,000	48,000	69,386	9,486	20.41
ขยายเวลาชำระหนี้	450,000	64,000	258,753	42,164	57.50
รวม	818,000	116,000	332,603	51,867	40.66

ที่มา : ธ.ก.ส. (ณ วันที่ 6 ส.ค. 58)

แสนบาท หากเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่มีหนี้นอกระบบจะได้รับสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาท แต่หากเป็นผู้ที่มีที่ดินจะได้รับสินเชื่อต่อรายที่ 1.5 แสนบาท ระยะเวลาชำระคืน 12 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ 1%"

ด้านนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายโครงการภาครัฐ ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีเกษตรกรที่มีหนี้ทั้งหมดแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ยังเป็นหนี้ในระบบอาจใช้แนวทางช่วยเหลือที่หลากหลาย อาทิ การตัดหนี้สูญ การปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระยะสั้นและยาวระยะ 10 ปีขึ้นไป รวมถึงการปรับระยะเวลาการชำระให้มากขึ้น ซึ่งหนี้กลุ่มนี้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่า

ส่วนหนี้กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้จัดกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีหนี้ต่อรายไม่เกิน 1.5 แสนบาท หากเป็นเกษตรกรก็จะให้ ธ.ก.ส. รับผิดชอบดูแล แต่หากเป็นกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพ

อื่นๆ เช่นค้าขายก็จะให้ธนาคารออมสินเข้ามาดูแลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และกลุ่มที่มีหนี้ต่อรายมากกว่า 1.5 แสนบาท กลุ่มนี้ธนาคารได้ประสานไปยังหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วทุกภูมิภาคแล้ว หลังจากได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสรรและจัดกลุ่มหนี้ที่ยังเป็นหนี้นอกระบบที่ยังมีปัญหาโดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้มีระยะเวลาดังแต่ 4-12 ปี แต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปัญหาการค้าพืชผลการเกษตรตกต่ำทำให้แนวโน้มการก่อหนี้นอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลต่อที่ดินทำกินของเกษตรกรมีแนวโน้มถูกยึดมากขึ้นอีกด้วย

"ปัญหาหนี้นอกระบบ ธ.ก.ส. ได้ทำมานานแล้ว โดยข้อมูลปี 2557 มีจำนวนหนี้ 105,421 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าหนี้ราว 14,074 ล้านบาท ธนาคารได้นำมาคัดกรองพร้อมกระบวนการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 66,463 ครัวเรือน และได้ให้สินเชื่อช่วยเหลือเพิ่มเติม 33,455 ครัวเรือน วงเงินกว่า 3,912 ล้านบาท"

## ‘อวนรุน’ร้องรัฐทบทวน-เยียวยา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ตัวแทนชาวประมงเรืออวนรุน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ 50 คน ได้ประชุมหารือถึงความต้องการแนวทางการเยียวยาจากรัฐบาล หากต้องเลิกการประกอบอาชีพอวนรุนหรือเปลี่ยนเครื่องมือประมงให้ถูกกฎหมายตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายประดิษฐ์ เหล็กดี ประธานชมรมเรืออวนรุน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า จากการสอบถามชาวประมงอวนรุนทุกจังหวัดพบว่ายังคงอยากทำอาชีพประมงอวนรุนต่อไป เพราะมีทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และความรู้ความชำนาญ หากต้องเปลี่ยนอาชีพที่ไม่มีความชำนาญก็ไม่ว่าจะทำได้น้อยแค่นั้น จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาใหม่อีกรอบในการประกาศยกเลิกเครื่องมือทำประมงอวนรุน

ข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าต้องการให้มีการผ่อนผันชาวประมงอวนรุนให้ออกเรือได้ชั่วคราวระหว่างรอข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการเยียวยาของทางรัฐบาล รองลงมาคือ รัฐควรมีเงินช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างรอแผนการเยียวยา



## ประมงสุราษฎร์ร้องคสช.ขอออกเรือ

<sup>12</sup> เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มชาวประมงเรืออวนรุนและเรืออวนลากคู่ในจังหวัดกว่า 100 คน รวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ น.ส.รัชฎา นาคดำย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จ.ส.อ.สมศักดิ์ กล่อมเอี่ยม จนท.บก.ควบคุม จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่ง คสช.ห้ามไม่ให้ทำการประมง

นางพิกุล กองรัตน์ อายุ 53 ปี ตัวแทนกลุ่มชาวประมง กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่ง คสช.ห้ามเรือประมงอวนรุนและเรืออวนลากคู่ที่มีช่องตาอวนกันดุงเล็กกว่า 5 เซนติเมตรทำการประมง ทำให้กลุ่มชาวประมงอวนรุนจำนวน 118 ลำ และอวนลากอีก 62 ลำ ที่ขึ้นทะเบียนอาชญาบัตรถูกต้องตามกฎหมายทุกลำได้รับความเดือดร้อน ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรือและลูกเรือที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างมาก

จึงขอเรียกร้องหน่วยงานช่วยแก้ไขปัญหาให้ประมงอวนรุนที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง 5 ข้อ 1.ให้หัวหน้า คสช.ทบทวนคำสั่งในการยกเลิกเครื่องมือประเภทอวนรุน 2.ให้ชาวประมงที่มีอาชญาบัตรใบอนุญาตใช้เรือถูกต้อง และเอกสารครบ 12 ข้อของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือ (PIPO) ได้ทำประมงไปก่อน และให้กรมประมงวิจัยว่าเครื่องมือประเภทอวนรุนเป็นเครื่องมือที่ทำลายล้างจริง 3.รัฐบาลได้ควบคุมเครื่องมือประมงชนิดนี้อยู่แล้ว ต่อไปเรือประมงชนิดนี้จะค่อยๆหมดไปเองจากปัญหาต้นทุนน้ำมันแพงและขาดได้เรือกับลูกเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าว 4.ให้ชาวประมงที่ยังขาดเอกสารบางอย่างที่ทางราชการยังไม่สามารถออกให้ได้ ออกทำการประมงไปก่อน และ 5.ชาวประมงไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องมือตามที่ทางราชการกำหนดได้ เนื่องจากรูปแบบของตัวเรือและความชำนาญเฉพาะด้าน

## บังคับคดีเร่งช่วยเหลือหนี้เกษตรกร

๑๑

● บังคับคดีเร่งช่วยเหลือหนี้สินเกษตรกร พบ ถูกฟ้องบังคับคดีกว่า 2,000 ราย มูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท ชง “บิกดีอก” คุยร่วม 3 กระทรวงวางแนวทางช่วยเหลือรายที่มียอดหนี้ตั้งแต่ 5 แสน-3.5 ล้านบาท

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ป้องกันการสูญเสียชีวิตทำกินของเกษตรกรนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม น.ส.รีนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงผลการตรวจสอบข้อมูลว่า กรมบังคับคดีรับผิดชอบในส่วนการตรวจสอบลูกหนี้เกษตรกรที่อยู่ในชั้นบังคับคดี เน้นเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งปรากฏว่ามีข้อมูลลูกหนี้เกษตรกรทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างชั้นบังคับคดีจำนวน 2,292 ราย มูลค่าหนี้ 2,184,105,350 บาท

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวอีกว่า เมื่อแยกประเภทของหนี้พบว่า เป็นเกษตรกรที่มีหมายบังคับคดีแต่ยังไม่ตั้งเรื่องบังคับคดี 1,546 ราย อยู่ในขั้นตอนยึดทรัพย์ 127 ราย อยู่ในขั้นตอนนำทรัพย์ออกขายทอดตลาด

177 ราย และในกลุ่มอื่นๆ เช่น ดำเนินการเสร็จแล้ว 442 ราย ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้เกษตรกรใน จ.พัทลุง มากที่สุด รองลงมาคือ จ.ศรีสะเกษ และพิษณุโลก เบื้องต้นได้รายงานให้ พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับทราบจำนวนลูกหนี้ที่ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ น.ส.รีนวดี ชี้แจงว่า จะมีทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นบังคับคดี นอกจากนี้ยังได้หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งเงินกู้ให้เกษตรกรนำไปชำระหนี้นอกระบบ ยอดหนี้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท แต่หากเกิน 1.5-3 ล้านบาท จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ระดับอำเภอ ที่มีนายอำเภอ เกษตรกรอำเภอ ร่วมเป็นกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และหากยอดหนี้เกิน 5 แสน-3.5 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม จะหารือแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ



## ผู้เลี้ยงปลาหน้าซีเปิดตลาดขายเอง

มหาสารคาม - นายสุวรรณ กุมภี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังอิสระบ้านดินคำ ต.แก้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า มีเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำชีจำนวนมากนับพันกระชัง โดยเลี้ยงแบบมีพันธสัญญากับนายทุน แต่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเนื่องจากต้นทุนเลี้ยงปลาสูงขึ้นทุกปี อาทิ หัวอาหารเลี้ยงปลา เมื่อหลายปีก่อนกระสอบละ 200 บาทเศษ ปัจจุบันราคาเพิ่มสูงขึ้นกระสอบละกว่า 600 บาท แต่ราคาปลาที่รับซื้อก็ยังมีโลกริมละ 60-70 บาทเศษเท่านั้น ทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังบ้านดินคำ ซึ่งมีอยู่กว่า 60 กระชัง จึงรวมกลุ่มกันเลิกเลี้ยงปลาให้นายทุน โดยลงทุนเลี้ยงปลาและเปิดตลาดปลาริมทางขายเอง เป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตไม่จ้อพ้อค้าคนกลาง รวมทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังด้วยกัน ผลผลิตปลานิลที่นำมาจำหน่ายจะมีต่อเนื่องตลอดปีไม่ต่ำกว่า 50 ตัน

## กรมประมงสร้างความร่วมมือต่างประเทศแก้ปัญหา IUU

๒ กรมประมงผนึกต่างชาติร่วมมือแก้ปัญหา IUU นำร่อง 5 ประเทศที่ไทยนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำสูง พร้อมขยายผลคลุม 10-15 ประเทศในปี 59

นางสาววารภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากแต่ละปีไทยได้มีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จาก 70 ประเทศทั่วโลก ปริมาณมากถึง 700,000-900,000 ตัน โดยมีสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ทูน่า ปลาซาดีน และปลาหมึก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปี 2558 นี้ กรมประมงได้มีแผนเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) นำร่องกับ 5 ประเทศที่ไทยมีการนำเข้าสัตว์น้ำสูง ได้แก่ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน จีน และเกาหลีใต้ เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการป้องกันการทำประมง IUU พร้อมแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารการทำประมงกับประเทศต้นทาง รวมถึงข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจสอบสุขอนามัยสัตว์น้ำ ข้อมูลการส่งออกและนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ เรือที่จับสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง การขนถ่ายสัตว์น้ำ และการเร่งรัดออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าสินค้าสัตว์น้ำสู่ตลาดโลกด้วย

รองอธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า เบื้องต้น คาดว่า ไทยและฟิลิปปินส์จะมีการลงนามความร่วมมือการทำประมงภายในเดือนกันยายน 2558 นี้ ขณะเดียวกันกรมประมงยังจะส่งคณะผู้แทนไปร่วมหารือกับจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เพื่อผลักดันการสร้างความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการทำประมง IUU ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

# รื้อฟ.ร.บ.อ้อย/น้ำตาลใหม่

## ก.อุตสาหกรรม 'ประยุทธ์' ดึงเอทานอล-ไฟฟ้า เข้าระบบ 70/30

กระทรวงอุตสาหกรรม จ่อชง "ประยุทธ์" ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายใหม่ เสนอปรับแก้ฟ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เปิดกว้างให้นำเอทานอล ไฟฟ้าและผลพลอยได้อื่นๆ เข้าสู่ระบบแบ่งปันให้ ชาวไร่อ้อย หวังแก้ปัญหาอ้อยเกษตรกร จากราคาน้ำตาลตกต่ำ พร้อมให้ ทำใจปีนี้ราคาอ้อยแค่ 700 บาทต่อตัน รัฐบาลไม่มีเงินช่วยเหลือ

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไป พิจารณาการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายใหม่ และนำเสนอ คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเปิดหีบอ้อยในฤดู ปี 2558/2559 ที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม นี้ เพื่อลดปัญหาการกู้เงินจากรธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มาช่วยเหลือชาวไร่ จากราคาอ้อยและน้ำตาล ทรายที่ตกต่ำ ซึ่งปัจจุบันที่กองทุน อ้อยและน้ำตาลทรายต้องแบกรับภาระหนี้ จากการกู้เงินมาช่วยเหลือแล้วกว่า 2.2

หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ทางนายกรัฐมนตรีเห็น ว่า การจะกู้เงินจากธ.ก.ส.จำนวน 1.3 หมื่น ล้านบาท เพื่อมาจ่ายราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ของฤดูปี 2557/2558 ให้กับโรงงาน น้ำตาลที่จะสรุปในเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจาก ราคาอ้อยขั้นต้นที่จ่ายไปแล้ว 900 บาท ต่อตันสูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้าย หากจะ กู้เงินเพิ่ม จะต้องมีการปรับโครงสร้าง อ้อยและน้ำตาลทรายที่ชัดเจนนำมาเสนอ ควบคู่ด้วย

ประกอบกับราคาน้ำตาลทรายดิบ โลกที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยปัจจุบันอยู่ในระดับ 10.5-11 เซ็นต์ต่อปอนด์ และ

เมื่อนำมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดู ปี 2558/2559 ที่จะมาถึงนี้ จะส่งผลให้ ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ในระดับประมาณ 700 บาทต่อตัน หากจะให้เกษตรกรได้รับรายได้เท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมา จะต้องใช้เงิน ช่วยอีกราว 360 บาทต่อตัน หรือคิดเป็น เงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทางรัฐบาลคง ไม่สามารถช่วยได้ และธ.ก.ส. ก็คงจะ พิจารณาสถานะของกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทรายมากขึ้นว่า จะมีศักยภาพพอที่จะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้หรือไม่

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ดังนั้น แนวทางในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย ที่อยู่ระหว่างการ พิจารณานั้น มีความเป็นไปได้ว่า ทาง กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอให้มีการ ปรับปรุงแก้ไขฟ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ขึ้นมาใหม่ เพื่อเปิดกว้างให้ นำรายได้ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจากการ ผลิตเอทานอล ไฟฟ้า หรือผลพลอยได้ อื่นๆ สามารถนำมาเข้าระบบ 70/30 แบ่ง

## ปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล

รวมถึงอาจจะมีการเสนอให้มีการปล่อยลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีที่จะมีขึ้นในปีหน้าด้วย

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่าขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายแล้ว แต่ยังไม่ทราบแนวทางว่าจะออกมาอย่างไร เพราะยังมีข้อถกเถียงกันอีกมาก แต่คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการเปิดที่บ่ออ้อยในฤดูที่จะมาถึง โดยยอมรับว่าราคาอ้อยปีนี้จะคงจะไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวไร่อ้อยต้องทำใจและยอมรับสภาพที่จะเกิดขึ้น เพราะรัฐบาลคงไม่สามารถช่วยได้ในระดับ 300 บาทต่อตัน



อ้อย เพราะราคาน้ำตาลทรายโลกมีแต่แนวโน้มอ่อนตัวลงเรื่อยๆ

ประกอบกับปริมาณอ้อยในปีนี้มีผลผลิตมากขึ้นกว่าปีก่อนโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ได้ประมาณการปริมาณอ้อยขึ้นต้นที่จำนวน 111.05 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ราว 11-12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูก่อนมีอ้อยเข้าหีบ 105.96 ล้านตัน และแม้ว่าบางพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ก็มีการประเมินจะมีอ้อยเข้าหีบที่ประมาณ 106.36 ล้านตัน

ดังนั้น ด้วยจำนวนเงินช่วยเหลือที่มากขึ้น และปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นการยากที่จะให้รัฐบาลจ่ายเงินมาช่วย

เหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมเหมือนกับปีที่ผ่านมาได้ ขณะที่แนวโน้มราคาน้ำตาลทราย ล่าสุดโรงงานน้ำตาลทรายมีความกังวลว่า มีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีก เพราะเวลานี้ทางโรงงาน เริ่มที่จะหาลงสินค้าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่กว่า 20 แห่ง เพื่อเก็บสต็อกน้ำตาลทรายในฤดูหีบที่จะมาถึง เนื่องจากเกรงว่าน้ำตาลทรายที่สต็อกอยู่ราว 40 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กิโลกรัม) ยังไม่สามารถระบายส่งออกได้ทั้งหมด เนื่องจากลูกค้ายังไม่มารับสินค้าเพื่อรอดูแนวโน้มของราคาว่าจะเป็นอย่างไร หากไม่เร่งหาลงสินค้าเพิ่มก็จะกระทบต่อการจัดเก็บน้ำตาลในฤดูหีบอ้อยที่จะมาถึงนี้ได้



# ส่องแผนรัฐบาลอุ้มชาวประมง เร่งแก้ไขหนี้-ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรสมุทรทะเล

## สัมภาษณ์

**พ** ลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ที่ 24/2558 เรื่องการแก้ไข

ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาด  
การรายงานและไร้การควบคุม(อียู) เพิ่ม  
เติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จำนวนเรือ  
ไทยสำหรับการทำประมงอยู่ในภาวะสมดุล  
กับทรัพยากรสัตว์น้ำ ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจ  
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
พ.ศ. 2557 ห้ามใช้เครื่องมือประมง 6  
ชนิด โดยระบุเป็นเครื่องมือทำการประมง  
ที่เป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรง  
นั้น

ในอีกด้านหนึ่งทาง พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช.และ  
นายกรัฐมนตรี ก็มีความเป็นห่วงผู้ที่ได้รับ  
ผลกระทบ จึงได้มอบนโยบายให้ทาง  
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและชาวประมง  
ให้มีรายได้และสามารถประกอบอาชีพต่อ  
ไปได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะทำงาน  
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ “ฐาน  
เศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ  
“พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง” รองผู้  
บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ  
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ  
คสช. คณะที่ 1 ถึงทิศทางและแผนปฏิบัติ  
การการช่วยเหลือชาวประมงตามคำสั่ง  
ของนายกรัฐมนตรี



พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง

## ประมงยื่นฟ้องไซแกทนี่

พล.ต.ต.ไกรบุญกุลกล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะ 1 ที่รับผิดชอบเรื่องการเงิน การคลัง เศรษฐกิจ และปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการแก้ปัญหาความยากจนเรื่องหนี้สิน ต่างๆ โดยมี รศ.ดร.ปริญานัน วัฒนายากร เป็นประธาน นั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เริ่มทำงาน จึงได้นัดผู้ประกอบการประมง 13 จังหวัด จำนวน 102 คน ประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 6 เครื่องมือต้องห้าม ทำการประมง ที่ไม่สามารถออกไปทำการประมงได้ชั่วคราว ได้แก่ 1. เรืออวนรุน 2. เรืออวนลากคู่ 3. เรืออวนลากเดี่ยว 4. เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกันขู รั้วไซมาน เครื่องมือลี 5. อวนล้อมจับ และ 6. เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่

“ปัญหาที่ชาวประมงอยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือในช่วงที่ไปทำการประมงไม่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องมือใหม่ เป็นลำดับแรก ได้แก่ เรื่องจัดการหนี้สิน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. หนี้ในระบบ ที่ไปกู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ 2. เป็นหนี้นอกระบบ จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุที่ไม่



## ส่วนนั้นนอกระบบ ปัจจุบันรัฐบาล ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย ทำอยู่แล้ว”

เป็นหนี้นอกระบบเพราะสถาบันทางการเงินไม่ให้นำเรือประมงไปค้ำประกัน ไม่เหมือนโฉนดที่ดิน เพราะฉะนั้นชาวประมง ส่วนหนึ่งจะหันไปกู้หนี้นอกระบบ ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางคณะได้รับเรื่องมา และได้เสนอต่อที่ประชุมที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองหัวหน้า คสช. เป็นประธานและให้ความเห็นชอบแล้ว (เมื่อ 14 ส.ค. 58) โดยได้นัดหมาย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ในการขอความร่วมมือให้ศูนย์ดำรงธรรม ประจำ 22 จังหวัดชายทะเล เป็นผู้รวบรวมข้อมูล หนี้ของชาวประมงทั้งหมด ทั้งในระบบ และนอกระบบ และร่วมกับหน่วยงานของกรมประมง และสมาคมการประมงจังหวัด ให้แจ้งสมาชิกที่ได้รับผลกระทบนั้นมาลง ทะเบียนหนี้สินให้แล้วเสร็จภายใน 2

สัปดาห์

## ไซว์แผนแก้หนี้-ชกเซยรายได้

พล.ต.ต.ไกรบุญกุลกล่าวอีกว่า ระหว่างที่ชาวประมงมาลงทะเบียนนั้น ได้เตรียมแผนเร่งด่วนสำหรับแก้หนี้สิน ที่มีอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ 1. หนี้ธนาคารพาณิชย์ 2. หนี้ธนาคารของรัฐ จะใช้รูปแบบพักชำระหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้ แต่ถ้าเป็นหนี้ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป จะต้องมีการเจรจากับสมาคมธนาคารไทย ว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ส่วนที่ 2 หนี้นอกระบบ ปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำอยู่แล้ว มีกระบวนการที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาประนีประนอม มาหาทางออก ร่วมกัน และมีหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม หลายหน่วยงาน เพราะฉะนั้นเรื่องหนี้นอกระบบกลับไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะมีวิธีการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางคณะมีผลงานแก้ปัญหาหนี้สินชาวนามาแล้ว โดยท่าน พล.อ.ประวิตร และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา คสช. ลงมาช่วยกันแก้ปัญหา คืออาศัยผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ มาช่วยเหลือ

“ในส่วนช่องทางประมงมีการเรียกร้องให้จ่ายชดเชยรายได้ ในช่วงที่ไม่สามารถทำการประมงปรับเปลี่ยนเครื่องมือเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้จ่ายชดเชยตามขนาดของเรือ อาทิ เครื่องมืออวนรุน 10 ตันกรอสงมา วันละ 2 พันบาท เป็นต้น เบื้องต้นให้ทางสมาคมกลับไปทำรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงที่มาที่ว่า



เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อาทิ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น หลังจากนั้น จะนำเข้าสู่กระบวนการทั้งหมด เพื่อตั้งงบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป"

### อุปสรรคถูกกฎหมายก่อน

สำหรับเรือประมงที่มีอาชญาบัตร ถูกต้อง แต่ต้องยกเลิกมีเครื่องมือทำลายล้างนั้น จะนำมาจัดฐานข้อมูล สู่กระบวนการแก้ไขหนักก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนที่ทำประมงผิดกฎหมาย ก็ไม่ได้ทอดทิ้ง เพียงแต่อาจจะสร้างแรงจูงใจให้คนที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้น หลังจากการแก้หนี้สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปถ้าประมงอยากจะเปลี่ยนเครื่องมือประมงประเภทอะไร หรืออาจจะมิใช่ประกอบ การอยากเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่น จะได้ประสานกับกระทรวงแรงงาน ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามาช่วยเสริมอาชีพ หรือบางคนอาจจะไม่อยากจะออกไปจับปลา จะประสานกับกรมทรัพยากร ชายฝั่ง หาพื้นที่สำหรับเลี้ยงหอย หรือ เลี้ยงปลากระชังเสริมให้เพื่อที่จะให้เขาอยู่ต่อไปได้ จะเป็นคนละคอนเซ็ปต์กับชาวประมงที่ต้องการขายเรือ หรือนำไปทำแนวปะการัง เพราะมองว่าขายเรือแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร เพราะฉะนั้นในฐานะที่รัฐจะต้องลงไปดูแลเพื่อให้ชาวประมงสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้

### เลิกเพื่อจะได้ฟื้นฟูทรัพยากร

ขณะเดียวกันทางศูนย์บัญชาการ แก่ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกรมประมง กำลังทำเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมาตรการนี้จะออกมาบังคับใช้ ใน 1 ปี ข้างหน้าจะต้องมาวางแผนเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ อาทิ ลดวันออกไปทำการประมง เป็นต้น และเมื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำถึงจุดสมดุลแล้วอาจจะใช้เวลา 1-2 ปี จะกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าประมงประเภทที่เลิกห้ามแล้วอาจจะนำกลับมาใช้ได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะเลิกขาดเลย แต่เลิกเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ให้กลับมาสู่ภาวะสมดุล เป็นเรื่องหลัก ส่วนอนาคตจะใช้คำสั่งมาตรา 44 มา ยกเลิกเครื่องมือประมงอีกหรือไม่ เท่าที่ทราบยังไม่มีแผนที่จะยกเลิกเครื่องมืออื่นๆ

"คำสั่งของ คสช.เขียนเพื่อให้ครอบคลุม เช่น มีไว้ครอบครองก็ผิดนั้นหมายความว่า หากประมงนำเครื่องมือนี้ไปอยู่ในเรือแล้วออกไปทำประมงอย่างนี้ ถูกจับ แต่ไม่ใช่เครื่องมือประมงวางไว้หน้าบ้านแล้วจะไปแกล้งจับ เพราะวัตถุประสงค์ต้องการไม่ให้นำเครื่องมือนี้ ออกไปทำการประมง ในเมื่อวันนี้ชาวประมงเข้าใจแล้ว ก็เก็บเครื่องมือ ทาง คสช. นั้นไม่ได้มีนโยบายเพื่อกันแกล้ง และทหารเรือก็ไม่ได้ใจร้ายที่จะไล่จับชาวประมง"